

กรุงเทพธุรกิจ

ราคา 15 บาท

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6522

<http://www.bangkokbiznews.com>

ทปอ.ฟิตเตรียมโอเน็ต-เอเน็ตห้วนซำรอย

คณะกรรมการจัดระบบรับตรงและระบบแอดมิชชันทปอ. กำหนดวันเวลาสอบโอเน็ต-เอเน็ต เบื้องต้น 24-25 ก.พ. และ 3-4 มี.ค. เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่ชี้ขาดอีกครั้ง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานคณะกรรมการจัดระบบรับตรงและระบบแอดมิชชันทปอ. เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรกว่า ที่ประชุมมีมติขอให้ทุกมหาวิทยาลัยรับตรงในสัดส่วนไม่เกิน 50% แต่หากมีความจำเป็นก็อาจปรับได้ตามความเหมาะสม และขอให้ประกาศผลรับตรงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันภายในวันที่ 14 เมษายน 2550 ยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษาให้เสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน และจัดส่งข้อมูลให้ สกอ. ในวันที่ 22 เมษายน เพื่อใช้ในการตัดสิทธิ์การสมัครแอดมิชชันกลางที่จะเปิดรับสมัคร 15-20 เมษายน

สำหรับป้องกันความซ้ำซ้อนผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเช่นนี้ที่ผ่านมกและจะประกาศผลวันที่ 15 พฤษภาคม และดำเนินการสอบ

สัมภาษณ์ตรวจร่างกายให้แล้วเสร็จภายใน 20 พฤษภาคม 2550

รศ.ดร.วันชัยกล่าวด้วยว่า การจัดสอบเอเน็ตนั้นจะสอบวันที่ 3-4 มีนาคม และประกาศผล 31 มีนาคม ส่วนการจัดสอบโอเน็ตจะเป็นวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ และประกาศผล 10 เมษายน ซึ่งการที่จัดสอบเอเน็ตช้ากว่าโอเน็ต 1 สัปดาห์ เนื่องจากป้องกันผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่จัดสอบเกิดความสับสนเรื่องสถานที่สอบที่ต่างกัน

ทั้งนี้ยกขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้ใช้ผลการสอบโอเน็ตประกอบการพิจารณารับตรงด้วย เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ต้องวิ่งสอบหลายแห่ง เพราะแค่สมัครหลายที่ก็เหนื่อยแล้ว โดยข้อสอบในปีนี้จะกำหนดให้ใช้ข้อสอบปรนัยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการตรวจข้อสอบนี้สำหรับวิธีการรับสมัครสอบเอเน็ตนั้นคงต้องให้สกอ. ช่วยพิจารณาอีกครั้งในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบ

ต่อข้อมูลผู้สื่อข่าวถึงกรณีนี้ที่ทปอ.สท.

เป็นห่วงเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดให้ประกาศผลรับตรงภายใน 14 เมษายน ขณะนี้ผลโอเน็ตจะประกาศ 10 เมษายน ทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาพิจารณาเพียง 4 วันเท่านั้นในเรื่องนี้ประธานคณะกรรมการกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนแต่ถ้าคิดว่ากระชั้นชิดเกินไปก็อาจปรับเปลี่ยนเวลากันได้ก็อีกเล็กน้อยอย่างไรขอเสนอของคณะกรรมการทั้งหมด รวมถึงการกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ออกข้อสอบจะนำเข้าหรือในที่ประชุม ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 5 มิถุนายน

ขณะที่ ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสทพ.) กล่าวว่า การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2550 ของ กสทพ. มีคณะและสถาบันแพทยศาสตร์ร่วมคัดเลือกทั้งสิ้น 12 สถาบันรับนักศึกษาทั้งสิ้น 1,148 คน คิดเป็นการรับมากกว่า 50% ของการรับนักศึกษาแพทยทั่วประเทศ